

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Mạnh Tăng.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Mạnh Tăng.

xây dựng tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Thái Bình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ; tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tích cực tham gia

xây dựng pháp luật, thực hiện cải cách tư pháp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển chung..., góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp tiên tiến, công bằng, thượng tôn pháp luật. Tập thể lãnh đạo TAND hai cấp

tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, giúp đỡ và tạo điều kiện để đồng chí Đỗ Mạnh Tăng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Mạnh Tăng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, vượt qua khó

khăn, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng gắn với thực tiễn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của ngành tòa án và địa phương.

KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG SỐ LIỆU... (Tiếp theo trang 1)

cấp lãnh đạo trong công tác nghiên cứu hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Để thống nhất trong công tác phối hợp và cung cấp thông tin đồng thời phân công thu thập số liệu đầu vào để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh, định kỳ UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành triển khai thu thập, cung cấp thông tin để tính toán các chỉ tiêu thống kê, phục vụ xây dựng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, số lượng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm đều được ban hành đầy đủ với 12 kỳ báo cáo/năm. Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận số liệu, thông tin thống kê do Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan cung cấp; tổng hợp, biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Nhìn chung, số liệu, thông tin thống kê nhà nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong các báo cáo của

UBND tỉnh đều bảo đảm theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, hệ thống số liệu thống kê do ngành thống kê cung cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đồng thời có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch. Đặc biệt, đây cũng là nguồn số liệu hết sức quan trọng để tỉnh triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn thông qua cuộc kiểm tra sẽ giúp UBND tỉnh và các sở, ngành sử dụng số liệu thống kê hiệu quả hơn, đồng thời chỉ ra những hạn chế, đánh giá không còn phù hợp, trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong thời gian tới. Đồng chí giao Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối và yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chuẩn bị tài liệu, báo cáo, bố trí cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra nhằm bảo đảm hoàn thành cuộc kiểm tra theo đúng kế hoạch.

KHAI MẠC TUẦN DU LỊCH TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc tuần du lịch và hội chợ triển lãm.

thương mại thành phố diễn ra từ ngày 25/6 - 2/7 với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, ấn tượng. Trong đó, điểm nhấn là màn trình diễn khinh khí cầu bay trang trí, trình diễn múa rối nước, các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh; chương trình tour du lịch miễn phí tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh... Hội chợ triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại thành phố có quy mô 200 gian hàng trưng bày sản phẩm của gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các mặt hàng chủ yếu là hàng nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, điện tử, dệt may, đồ gỗ, hàng gia dụng, sản phẩm OCOP...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan một số gian hàng tại hội chợ.

kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để tuần du lịch tỉnh và hội chợ triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại thành phố năm 2024 thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an

toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, công tác vệ sinh môi trường và bảo đảm các điều kiện khác để tuần du lịch diễn ra an toàn, hiệu quả. UBND các huyện tăng cường công tác tuyên truyền về tuần du lịch và hội chợ; chỉ đạo rà soát, trang trí, cải tạo cảnh quan, cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tinh thần, thái độ phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch. Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, điểm đến, các tour du lịch của tỉnh, tuần du lịch và hội chợ năm 2024 bằng nhiều hình thức để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân. UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an

hoạt động trong tuần du lịch theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh công tác truyền thông để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân. UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành liên quan chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Hành trình 70 năm vươn mình phát triển

KỲ 3: THÀNH PHỐ CHUYỂN MÌNH

Trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Bình đã tạo được những dấu ấn, ấn tượng tốt, ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực.



Dây chuyền lắp ráp xe máy điện của Công ty TNHH thương mại Tấn Thành (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Khát vọng vươn lên

Là tỉnh lỵ nhưng do xuất phát điểm thấp nên khi lên đô thị loại III, thị xã Thái Bình gặp không ít khó khăn. Hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông yếu kém; dân số cơ học tăng nhanh, đời sống nhân dân còn khó khăn, thu ngân sách trên địa bàn thấp. Xác định được những thuận lợi, khó khăn trong từng giai đoạn, Đảng bộ thị xã đã đưa ra các mục tiêu quan trọng vào nghị quyết đại hội của từng nhiệm kỳ nhằm thống nhất về chủ trương và hành động. Đồng chí Nguyễn

Hạnh Phúc, Bí thư Thị ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2000 - 2005 cho biết: Với quyết tâm xây dựng thị xã Thái Bình phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền thị xã đã cụ thể hóa nội dung các nghị quyết bằng những đột phá, chương trình hành động thiết thực. Đặc biệt, sự kiện mở đầu và cũng là lần đầu tiên cụm thể hệ lãnh đạo cũng như nhân dân ở một thị xã đồng bằng nhỏ bé được chính thức đưa vào một văn kiện của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất của tỉnh Thái Bình. Với quan điểm chỉ đạo: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao và bền

vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tăng tích lũy cho ngân sách. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Xây dựng thị xã trở thành thành phố là đòi hỏi khách quan của phát triển kinh tế - xã hội, là trách nhiệm của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh. Xây dựng thành phố Thái Bình trên cơ sở quy hoạch tổng thể, quy hoạch

đoạn 2001 - 2010 và xây dựng thị xã trở thành thành phố, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết số 05-NQ/TU mang tầm chiến lược đặt nền móng cơ bản cho sự phát triển đi lên và cũng là lần đầu tiên cụm thể hệ lãnh đạo cũng như nhân dân ở một thị xã đồng bằng nhỏ bé được chính thức đưa vào một văn kiện của cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất của tỉnh Thái Bình. Với quan điểm chỉ đạo: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao và bền

chi tiết, bảo đảm tính hiện đại, mang nét đặc trưng văn hóa của tỉnh, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó, kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định hàng năm. Công tác chính trị, xây dựng hạ tầng đô thị luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên và tập trung thực hiện, góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị. Ngày 30/6/2004 thị xã chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là sự kiện chính trị đánh dấu mốc son mới trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Thái Bình trong giai đoạn mới, năm 2007 Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Kiến Xương, Vũ Thư và Đông Hưng để mở rộng thành phố Thái Bình. Năm 2013, thành phố Thái Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh với 19 phường, xã.

Đầu tàu kinh tế

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tình hình chính trị - xã hội luôn được giữ vững; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các nguồn lực xã hội được phát huy; các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển vượt bậc. Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thành phố Thái Bình hôm nay mang một diện mạo mới với hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nếu như năm 2005, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.364 tỷ đồng; tổng thu

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình



Bằng trí tuệ, tinh thần hăng say lao động, sự nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của thành phố đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, chính quyền thành phố luôn kế vai sát cánh với các doanh nhân, doanh nghiệp bằng việc thường xuyên đổi mới tư duy lãnh đạo, cơ chế quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố và các địa phương. Chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành những chính sách

hoạt, phù hợp, kích thích đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, an toàn, thông thoáng.

Ông Hoàng Văn Biền, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình



20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Xuân đã đoàn kết, năng động, sáng tạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, mở rộng đô thị, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh và bền vững, đạt trên 12%/năm. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, thương mại trên địa bàn đã tạo việc làm ổn định cho 2.500 - 3.000 lao động. Thu nhập của người dân ngày càng nâng cao, đạt trên 70 triệu đồng/người/năm. Là địa phương duy nhất của thành phố tự cân đối thu chi.

Ông Nguyễn Văn Đạt, tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình



Chúng tôi sống giao thời 2 thế kỷ, chứng kiến bao đổi thay của thị xã xưa, nay là thành phố Thái Bình. Đặc biệt, những năm gần đây thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ đã tạo được niềm tin cho nhân dân trên chặng đường mới. Kinh tế phát triển nhanh, đường phố khang trang, sạch đẹp, không gian đô thị được mở rộng. Nhiều khu đô thị mới được hình thành với kết cấu đồng bộ, hiện đại cùng các khu nhà ở, khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu của người dân, công nhân, người lao động.

ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 206,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 9,4 triệu đồng/năm thì đến năm 2023, tổng giá trị sản xuất đạt trên 51.066 tỷ đồng, gấp 21,6 lần, chiếm gần 25% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 3.220 tỷ đồng, gấp 15,6 lần; thu nhập bình quân đầu người gần 85 triệu đồng/năm, gấp 9 lần so với năm 2005. Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp thành phố xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI, một số tiêu chí được đánh giá cao như: Vai trò người đứng đầu 10/10 điểm, sự năng động,

sáng tạo 9,97/10 điểm; xếp thứ nhất về cải cách hành chính. Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, thành phố Thái Bình luôn quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện các chế độ, chính sách, ổn định trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm tiến bộ, dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,85%, hộ cận nghèo 1,17%, giảm còn dưới 1/2 bình quân chung của tỉnh. Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan chia sẻ: Với 20

năm đồng hành cùng sự phát triển của thành phố Thái Bình, doanh nghiệp chúng tôi luôn sáng tạo, đổi mới, nỗ lực vượt khó, duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động. Các thể hệ lãnh đạo qua các thời kỳ đã đưa thị xã Thái Bình ven sông Trà Lý lên mạnh với tốc độ phát triển nhanh, bền vững. Chúng tôi mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân thành phố tiếp tục chung tay xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trong tương lai gần.